



QUẬN CAM, CALIFORNIA

Cơ Quan Dịch Vụ Xã Hội

Cộng Đồng Của Chúng Ta, Cam Kết Của Chúng Ta

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

PHÁT HÀNH NGAY

Liên hệ:

Jamie Cargo

ssacomm@ssa.ocgov.com

Chương Trình Gia Đình và Cộng Đồng Đồng Hành Cùng Nhau (Families and Communities Together) Công Bố Báo Cáo Thường Niên FY 2023-2024

Quận Cam, California (Ngày 22 tháng 11 năm 2024) — Báo cáo Thường Niên của Chương trình Gia Đình và Cộng Đồng Đồng Hành Cùng Nhau (FaCT) từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024 hiện đã được công bố.

Báo cáo nêu bật tác động và thành tựu của 16 Trung Tâm Tài Nguyên Gia Đình (FRCs) thuộc FaCT, cùng với các ủy ban hành động của FaCT, trong việc hỗ trợ nỗ lực của Quận nhằm đảm bảo trẻ em tại Quận Cam được lớn lên trong những gia đình an toàn, yêu thương và môi trường hỗ trợ, lành mạnh.

Là một đối tác công-tư giữa Cơ Quan Dịch Vụ Xã Hội Quận Cam (SSA) và Dự Án Từ Thiện (Charitable Ventures), FaCT đóng vai trò quan trọng trong công tác của Quận nhằm giúp các gia đình và trẻ em gặp rủi ro phát triển, hướng tới mục tiêu ngăn chặn nạn lạm dụng trẻ em thông qua các dịch vụ hỗ trợ và tăng cường gia đình, chẳng hạn như tư vấn và các lớp học dành cho phụ huynh.

Trong năm tài chính vừa qua, hơn 11.000 cư dân và 4.600 gia đình đã nhận được các dịch vụ hỗ trợ. Báo cáo nêu rõ 63.610 lượt giới thiệu dịch vụ FaCT đã cung cấp, bao gồm hỗ trợ thực phẩm, các nhu cầu thiết yếu, tư vấn sức khỏe tâm thần và bảo hiểm y tế.

Các nguồn lực của FaCT cũng bao gồm dịch vụ quản lý hồ sơ toàn diện, các chương trình giáo dục và đào tạo, cùng các hoạt động vận động và gắn kết cộng đồng, kết nối mạng lưới các tổ chức cộng đồng để hỗ trợ cư dân, cung cấp dịch vụ trực tiếp và phát triển quỹ cũng như đào tạo chuyên môn về các phương pháp tốt nhất.

Nền tảng FaCT đã phục vụ cộng đồng Quận Cam hơn 29 năm qua.

Để đọc báo cáo hoặc biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.factoc.org.

###

Cơ Quan Dịch Vụ Xã Hội Quận Cam (SSA) kết nối cư dân với các phúc lợi và tài nguyên trợ cấp công cộng, bao gồm việc mua thực phẩm lành mạnh và bảo hiểm y tế miễn phí hoặc giá thấp, cung cấp dịch vụ bảo vệ cho trẻ em, người cao tuổi và người phụ thuộc, và hỗ trợ các gia đình đạt được sự tự túc. SSA tuyển dụng hơn 4.500 nhân viên trên khắp Quận Cam. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập ssa.ocgov.com.